

LỜ Y CHÚA, XIN ĐỠ Y BỜ O CON

ĐGM GB. Bùi Tuờn

1.

SỜ Chúa hiờn đờn trong cuờc sờng cờ a tôi là đờu sờ mờ t tôi quan tâm hờng ngày. Bờ i vì tôi tin21-03-2014 Bùi-Tuờn n 1250

SỜ Chúa hiờn đờn trong cuờc sờng cờ a tôi là đờu sờ mờ t tôi quan tâm hờng ngày. Bờ i vì tôi tin: Chúa là Đờng đờ a tôi tờ i đích đờ m sau cùng cờ a đờ i tôi, tờ c cõi phúc đờ i đờ i.

2.

Đờ c tin đờ y tôi vờ sờ Chúa hiờn đờn trong đờ i tôi bờng nhiờu hình ờnh sờng đờng và thân thờng. Nhờ : Chúa ờ trờ c mờ t tôi, Chúa ờ bên tôi, Chúa ờ trong tôi.

3.

Tôi tin và đờn đờn tôi cờ m nhờn thờ y đờu tôi tin là rờ t sờng đờng. Chúa là Đờng vô hình. Nhờng tôi cờ m nhờn thờ y Ngờng i yêu thờng tôi, Ngờng i đờ y đờ tôi, Ngờng i đờn đờ t tôi, Ngờng i bờ o vờ tôi, Ngờng i giờ i cờ u tôi, Ngờng i an ờ i tôi.

4.

Tin nhờ vờ y đờ trờ thành gờp gờ. Sờ gờp gờ này rờ t sờng đờng, rờ t thân mờ t và rờ t riêng tờ.

5.

Gờp gờ nhờ thờ đòi mờ t sờ gờn bó chân thành. Sờ gờn bó ờ y đờ c Chúa Giêsu mô tờ bờng mờ t hình ờnh đờ hiờu. Ngờng i nói: “Thờ y là cây nho, các con là cành...Cũng nhờ cành nho không thờ tờ mình sinh ra hoa trái, nờu không gờn liờn vờ i cây nho. Các con cũng vờ y...Ai ờ lờ i trong Thờ y và Thờ y ờ trong ngờng i ờ y, thì ngờng i ờ y sinh nhiờu hoa trái, vì không có Thờ y, các con không làm gì đờ c” (Ga 15,1-5).

6.

Trong thình lờng nờ i tâm, tôi hay nói vờ i Chúa hiờn đờn trong tôi câu này: “Lờ y Chúa, xin đờ y bờ o con nhờng gì là hoa trái mà Chúa muờn nờ i con”.

Đờ trờ lờ i, Chúa đờn đờ a lòng trí tôi vào Phúc âm, nờ i đó có ghi lờ i lờ i Chúa. Hiờn giờ , hờn bao giờ hờ t, Chúa đờ y bờ o tôi qua bờn đờ ngôn đờ c ghi lờ i trong Phúc âm thánh Matthêu. Bờn đờ ngôn này đờ u đờ a ra lờ i ngờng i tờ t và lờ i ngờng i xờ u. Chờn làm theo gờng ngờng i tờ t, đó là đờu u sinh hoa trái tờ t.

Vì khao khát sinh đờ c hoa trái tờ t, tôi đờng lờ i ờ tờng lờ i ngờng i tờ t, mà Chúa nêu lên, đờ nhờn ra đờ c đờ m. Tôi thờ y thờ này:

7.

Trong đờ ngôn vờ nhờng đờ y tờ , thì có lờ i đờ y tờ trung tín và lờ i đờ y tờ bờ t trung. Ngờng i đờ y tờ trung tín là “ngờng i cờ p phát lờng thờ c cho gia nhân đứng giờ đứng lúc” (Mt 24,45). Tôi tờ hờ i mình: lờ i sờng cờ a tôi, nhờng chia sờ cờ a tôi có mang tính chờ t lờng thờ c tinh thờn phờ c vờ cho dân Chúa đứng thờ i đờ m không?

8.

Trong đờ ngôn vờ 10 ngờng i trình nờ , thì có lờ i trình nờ khôn ngoan và lờ i trình nờ khờ đờ i. Trong đờm tờ i, nhờng trình nờ khôn ngoan “vờ a mang đèn vờ a mang chai đờ u theo” (Mt 25,4). Tôi tờ hờ i mình: tôi làm nhờng viờ c đờ o đờ c bờ ngoài, nhờng bên trong tôi có đờ u là lờ a mờn Chúa yêu ngờng i thờ c không?

9.

Trong đờ ngôn nhờng ngờng i quờn lý, thì có lờ i quờn lý siêng năng và có lờ i quờn lý lờ i biờng. Ngờng i quờn lý siêng năng là ngờng i biờ t dùng nhờng cờ a cờ i chờ trao phó mà làm ra lờ i. (x. Mt

25,14-23). Còn người quản lý nào bị ông thì đem chôn cả cái đống trao. Tôi hỏi: Chúa trao cho tôi một số cả cái và tinh thần, tôi có dùng những vật đó để làm ra lợi cho Ngài không?

10.

Trong đời ngôn v ngày phán xét chung, thì có người đống lên thiên đàng, và có người bị phạt xuống hỏa ngục. Người đống lên thiên đàng là người h o tâm, biết xót thương những ai đau khổ, (x. Mt 25,31-40). Còn người bị phạt xuống hỏa ngục là những người ác tâm, vô tâm, không biết xót thương những ai đau khổ. Tôi hỏi: tôi có xót thương những người đau khổ không?

11.

Tôi xét mình theo bản đời ngôn một cách chân thành. Tôi thấy tôi thực sự luôn muốn chân làm theo giáo huấn những người tốt, mà Chúa nêu lên. Nhưng tôi cũng phải thú nhận sự thực này là có nhiều thiếu sót, vì thực hiện những điều mà Chúa đã có những lời khuyên, thì u sót.

Lợi ích hay xấu ra ngoài là sự tôi nôn nóng sự đống nhìn thấy những hoa trái do những điều mà Chúa tôi thực hiện theo lời dạy của Chúa. Nhưng hoa trái mà tôi mong có thì không phải là hoa trái mà Chúa muốn.

Lợi ích hay xấu ra cho tôi còn là sự tôi thực hiện việc thực hiện làm theo những mục tiêu tốt là rất dễ dàng.

Tôi sám hối, xin Chúa tha.

12.

“Lạy Chúa, xin dạy dỗ con”. Chúa dạy dỗ tôi điều này là: Lợi ích mà con có với Chúa, lợi ích mà con thực thi lợi ích Chúa, lợi ích mà con làm theo những giáo huấn tốt mà Chúa nêu lên, tốt cả những điều mà con đó đều là cuộc chiến đấu gay go.

13.

“Lạy Chúa, xin dạy dỗ con”. Chúa dạy dỗ tôi: Phải cứu nguy những thiếu nhi, phải có lòng khiêm tốn sâu xa, phải có tinh thần thanh khiết thiêng liêng và nghèo khổ, phải có thể đón nhận đống của Chúa, đống sinh ra đống những hoa trái tốt đẹp mà Chúa muốn. Nhưng hoa trái đó cũng với là những của Chúa ban. Hoa trái này sinh ra cách nào, lúc nào, đống hình thức nào, tôi phải khiêm tốn phó thác nơi Chúa. Có thể tôi chấp nhận tốt. Nhưng trước mặt Chúa, tốt biết bao lợi ích để thành công.

14.

“Lạy Chúa, xin dạy dỗ con”. Tôi không những xin Chúa dạy dỗ tôi. Và lúc này, Chúa đang dạy dỗ tôi một điều rất quan trọng, đó là giáo huấn người tốt nhất chính là Chúa Giêsu trên thánh giá. Đó là giáo huấn yêu thương thương ghen ghét, giáo huấn khiêm nhường thương kiên cố, giáo huấn nghèo khổ thương giàu sang quy n, giáo huấn tha thiết thương hận thù, giáo huấn hiền lành thương giận dữ.

Bây giờ, tôi không những xin Chúa dạy dỗ tôi, mà còn xin Chúa dắt dìu tôi đi. Bởi vì, nếu không đống của Chúa cầm tay tôi mà dắt đi, thì dù biết đống đi hay lợi phải, tôi cũng chấp nhận thực hiện đống. Đúng như lợi ích Chúa đã dạy: “Nếu không có Thầy các con chẳng làm gì đống” (Ga 15,5).

Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi rất ý thực sự thực quan trọng đó. Thực với, với Chúa, tôi phải lắng nghe lợi ích Chúa. Với Chúa, tôi phải biết chân lợi. Với Chúa, tôi phải biết tinh thần của cứu nguy. Với Chúa, tôi phải biết kết hợp một thì tốt với Chúa hiền dịu trong tôi. Với Chúa, tôi phải biết phó thác nơi Chúa và chân thành công tác với tất cả mọi người thì chính.

Cu c đ i tôi có thể cũng là một bài chia sẻ dài. Tôi luôn cứu nguy n: “L y Chúa, xin dạy dỗ con”. Và tôi cũng phải cứu n thì n kết hợp một thì tốt với Chúa, còn h n khi viết bài chia

sẽ bé nhỏ này.

Lạy Chúa, Chúa chính là thân cây nho. Con là cành nho bé nhỏ. Con không khôn và tha thiết xin Ngài luôn kết hợp mật thiết với Chúa.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa.
